

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 32.80 -32.85 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.85 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระดับปิดทำยวันทำการก่อน คาดแนวโน้มเงินบาททรงตัว คาดกรอบระหว่างวัน 32.80 - 32.85 บาท แต่แนวรับหากหลุด 32.80 บาทอาจลงมาที่ 32.70 บาทได้ ส่วนแนวต้านหากหลุด 32.85 บาท อาจขึ้นไปที่ระดับ 32.95 บาทได้

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วานนี้เงินบาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนัก เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่งผลให้ค่าเงินบาทในช่วงนี้ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวตามปัจจัยเดิมๆ คือ สงครามการค้า ปัญหาเงินอ่อนค่ามากของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (EM) เช่น ตุรกี อาร์เจนตินา แอฟริกา จากช่วงก่อนหน้าจะยุค QE ประเทศเหล่านี้มีการกู้หนี้สูง เมื่อทิศทางการดอกเบี้ยสหรัฐปรับขึ้นภาระหนี้ของประเทศเหล่านี้ก็มากขึ้น ทำให้ตลาดกังวลว่าจะลุกลามต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตามความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณชัดเจนขึ้น โดยนักลงทุนมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น เนื่องจากไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หนี้ต่างประเทศต่ำ ทำให้ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าตามทิศทางสกุลในภูมิภาค แต่อ่อนค่าได้น้อยกว่าสกุลอื่นๆ

* อีกปัจจัยที่ คือ เบริกซิตี ที่ล่าสุดมีข่าวว่าจะตกลงกันได้ภายในเดือนพ.ย.ปี 61 ส่งผลให้ค่าเงินยูโร และปอนด์ปรับแข็งค่าขึ้นมาก วานนี้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นกว่า 1% แต่การแข็งค่าของเงินยูโรและปอนด์ไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากนัก เป็นเพียงอีกปัจจัยที่ตลาดติดตาม

* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แต่ก็เชื่อว่าทิศทางดอกเบี้ยของทั้ง 2 แห่งยังไม่มีสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจนกว่าจะถึงปลายปี 62

* "แนวโน้มเงินบาทวันนี้ น่าจะทรงตัว ตามทิศทางสกุลในภูมิภาค แต่เงินบาทจะอ่อนค่าได้น้อยกว่าสกุลอื่นๆ คาดกรอบที่ 32.80 -32.85 บาท ตลาดยังรอความชัดเจนของสงครามการค้า" เขากล่าว - จบ -

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.23 จากวานนี้ 95.37

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 187.90 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,029.23 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.856 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้